
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 700 — 475. mál.

Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um beiðslisgreiningu.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

Er í athugun í ráðuneytinu að efla rannsóknir á beiðslisgreiningu kúa?


